

แม่

โดย กองบรรณาธิการ

แม่เป็นแหล่งแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่ แม่เป็นศิลาแกร่งรองรับชีวิตเรา แม่เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอาทิตยให้ความอบอุ่น และสายฝนรดหลังรินหมูพฤษญา เสียงของแม่เป็นสำเนียงแรกที่ได้ยิน แม่เป็นดวงจันทร์ที่ปลุกกระตุ้นและเร้าชีวิต เป็นขลุ่ยผิวที่กำหนดท่วงทำนองของคนตรี เป็นท่วงทำนองที่ให้อัจฉริยะแก่ชีวิต

โดยร่างกายของแม่ ชีวิตหนึ่งถือกำเนิดและก่อร่างขึ้น และแม้ว่าชีวิตจะก่อกำเนิดแล้ว แต่ทว่าชีวิตก็ยังคงต้องพึ่งพิงอยู่กับอ้อมอกของผู้เป็นแม่ ซึ่งความผูกพันนี้ยืนยงและคงทนยาวนานกว่าสิ่งใดก็ตามที่ผู้เป็นพ่อจะสามารถหยิบยื่นให้ได้

โลกไม่เคยต้องการผู้เป็นแม่มากเท่ากับยุคสมัยนี้มาก่อนเลยที่สุดแล้วความรักของแม่ก็เป็นสิ่งที่ลึกล้ำที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด และมีแต่ให้มากที่สุด มากยิ่งกว่าทั้งหมดที่เราเคยรู้ ดูเหมือนจะเป็นรองก็เพียงแค่ความรักของพระเจ้าเท่านั้น ซึ่งในมุมมองนี้ สิ่งที่เป็นบทเรียนที่องค์พระเยซูเจ้ามอบให้กับเราก็คือว่า ในความทุกข์ทรมานจนถึงแก่ความตายที่ไม่ไถ่กางเขนของพระองค์ จากการถูกโบยตี โหดหลังไหล และเป็นการแบกรับภาระหนักแห่งความผิดบาปทั้งหลายของเรานั้น พระองค์ยังทรงมีห่วงกังวลสุดท้าย เป็นสิ่งที่เสมือนความผูกพันแห่งจิตใจที่มีต่อหญิงผู้เป็นแม่ของพระองค์!

...ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้น มีมารดาของพระองค์กับน้ำสาวของพระองค์ มารีย์ภรรยาของเคลโอปัสและมารีย์ชาวมัคดาลา เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์และสาวกคนที่พระองค์ทรงรักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า “หญิงเอ๋ย จงดูแลบุตรของท่านเถิด” แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั้นว่า “จงดูแลมารดาของท่านเถิด” ตั้งแต่นั้นมาสาวกคนนั้นก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ในบ้านของตน (ยอห์น 19:25-27)

ความเป็นแม่ในศตวรรษที่ผ่านมา

ตลอดทั้งศตวรรษที่ผ่านมาบรรดาบรรดาการครอบงำของเพศชายได้ล้อมกรอบผู้หญิงเอาไว้ในขอบเขตที่พวกเธอแทบจะไม่สามารถเรียกร้องส่วนที่เป็นของเธอได้เลย ผู้หญิงประสบกับแรงกดดันจากคำว่า “สาวที่นทิก” เป็นตราประทับจากสังคมและครอบครัว ซึ่งหมายความว่าไม่สนใจพอที่จะทำให้อายุขัยอยากแต่งงานด้วย แต่เมื่อผู้หญิงแต่งงานจริง ๆ แล้วกฎหมายก็จะควบคุมทุกสิ่งในชีวิตเธอให้อยู่ภายใต้บังคับของผู้เป็นสามี โดยที่เธอแทบไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลย ดูเหมือนบทบาทหน้าที่ในชีวิตของผู้หญิงได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว คือต้องแต่งงานเท่านั้น ผู้หญิงถูกวาดภาพไว้ให้น่ารัก น่าทะนุ

ถนอม มีเสน่ห์ น่าวิไลหา มากกว่าที่จะเป็นภาพของความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญา แม้เรื่องตลกในนิยายสารทั่วไปยังเต็มไปด้วยการดูถูกดูแคลนผู้หญิง บ่อยครั้งเธอถูกยกให้เป็นภรรยาที่ไร้ความสามารถ ผู้นำรักหรือไม่ก็แม่ยายปากร้าย

ผู้หญิงต้องรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเธอ และสิ่งใดบ้างที่ไม่ใช่ ผู้หญิงจะถูกประเมินจากสมมุติฐานที่เธอได้กระทำและถูกตัดสินโดยหน้าที่รับผิดชอบของเธอที่มีต่อลูก ๆ และสามีว่ากระทำได้ดีมากน้อยเพียงไร

แต่อย่างไรก็ตามนอกจากคำว่า พระเจ้าและประเทศชาติแล้ว คำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า แม่ ผู้หญิงจึงได้รับการปกป้อง ได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับการเอาใจ และการเทิดทูน

ผู้ชายถูกสร้างมาเพื่อให้หาเลี้ยงครอบครัว แต่ผู้หญิงจะทำงานที่เหลือ และด้วยเหตุนี้ การยกย่องบูชาสตรีจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากนักที่สุดแล้วเธอคือผู้สนับสนุนทั้งของสามีและลูก

ผู้หญิงภาพลักษณ์ใหม่

ในระหว่างทั้งสองสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ผู้หญิงต้องเข้ามาทำงานแทนที่ผู้ชายที่ต้องไปเป็นทหาร และแม้ว่าสงครามจะยุติแล้วยังมีผู้หญิงหลายคนที่ยังจะทำงานต่อไป แต่อีกหลายคนที่ยินดีกลับไปสู่ความรับผิดชอบภายในบ้านอีกครั้งหนึ่ง

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้สร้างโลกใหม่ให้ผู้หญิงทั้งในเรื่องการคุมกำเนิด การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย การพัฒนานี้ได้สนับสนุนสถานะภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้หญิง และนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ทั้งดีและเลว แต่พวกเธอก็กังวลว่าชัยชนะของเธอในตลาดแรงงานอาจเรียกร้องราคาจากพวกเธอคือความเป็นเพศหญิงและอาจทำลายทั้งครอบครัวและสังคมของเธอในเวลาต่อมา

แม้จะเป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโต ด้านหน้าที่การงานสำหรับผู้หญิงอย่างเต็มที่ แต่มีข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่น่าตกใจคือการเพิ่มจำนวนของลูกนอกสมรสที่มากขึ้น

คำว่าผู้หญิงภาพลักษณ์ใหม่อยู่กับเรามาแสนนาน แต่คำว่าผู้หญิงภาพลักษณ์ใหม่ที่จะใช้ต่อจากนี้ไปแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกัน เรากำลังพูดถึงผู้หญิงคริสเตียนที่คุ้นชินกับโลก มีสติปัญญา มีอารมณ์ขัน มีกิริยาที่ดี (ทั้งในการพูดและการเขียน) มีความรู้ มีทักษะในการคิดคำนวณมีความมุ่งมั่นหมายในจิตใจ และมีความมั่นใจในตัวเอง เธอมีความสัจย์ซื่อที่แท้จริง มีจิตใจของการให้บริการ รู้ว่าตนกำลังจะมุ่งไปในทิศทางใด ปราบปรามที่จะได้รับการเติมเต็มภายในจิตใจในฐานะของภรรยาและแม่หรือในหน้าที่การงาน หรือทั้งสองอย่าง

ต้องการที่จะได้รับการยอมรับนับถือสำหรับความคิดความอ่าน ทักษะ และพรสวรรค์ต่าง ๆ ของตน รวมถึงการยอมรับในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการจะมีชีวิตสมรสที่ดี ซึ่งจะคงอยู่กับเธอ

ตลอดชั่วชีวิตและเป็นแรงสนับสนุนสำหรับสามีของเธอ ผู้ซึ่งที่สุดแล้วก็จะเป็แรงสนับสนุนของเธอ ด้วยต้องการที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมา และมีชีวิตอยู่ในบ้านพร้อมกับลูก ๆ ในระหว่างช่วงปีที่ยังเหลืออยู่ของชีวิต และเธอรักพระเจ้า

เธोजำนต่อผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแข็งแรงและอ่อนโยน คนหนึ่งที่เชื่อในพรสวรรค์และทักษะของตน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ดูถูกเธอ คนหนึ่งที่จะเป็นหุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมกันกับเธอในความรักชอบฉันท์บิดามารดา ไม่ใช่โยนภาระทั้งหลายทิ้งลงบนตัวเธอ คนหนึ่งซึ่งรักพระเจ้าและมองดูการแต่งงานว่าเป็นภาระผูกพันที่ยืนยงตลอดทั้งชีวิต คนหนึ่งซึ่งจะยังคงชื่นชมเธอสำหรับสิ่งดีภายในหลังจากที่ความสวยงามภายนอกจางหายไปแล้ว

เธอยังปรารถนาที่จะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูก ๆ ของเธอ : อ่านหนังสือกับพวกเขา ศึกษาพระคัมภีร์กับพวกเขา ช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถพัฒนาพรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มขนาด หนุนใจให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นโดยผ่านทางงานอดิเรก การอ่านหนังสือ การศึกษา ธรรมชาติ การเดินทาง การท่องเที่ยว การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงงานศิลปะการเข้าชมการแสดงดนตรี และการฟังความรู้เพิ่มเติม และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่า เธอปรารถนาที่จะทำให้พระเจ้าและการร่วมนมัสการที่คริสตจักรกลายเป็นศูนย์กลางของลูก ๆ ในช่วงปีที่พวกเขาเจริญเติบโตขึ้นมา ร่วมกันกับสามีของเธอ

นี่แหละคือผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูก เป็นภรรยาของสามี และเป็นผู้ใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเยซู